



สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 เลขที่ ๕๘ ๑๑ (ทพ)
 วันที่ 30 พ.ย. 2560
 เวลา 13:50

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว โทร ๐ ๒๒๗๖ ๒๕๗๑

ที่ นร๐๒๐๗.๐๘/ ๕๔๕๕ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เรียน อปส.

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง มีหนังสือที่ กค ๑๐๐๗/๕๐๘๐ เรื่อง ขอเชิญประชุม เรื่องแนวทางการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีช่องทางการเผยแพร่ทั้งสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งกำหนดเริ่มโครงการฯ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบโครงการฯ ทั้งนี้ ร.อปส. (นายจรรยา ไชยสร) ดิตราชการ จึงมอบหมายให้ ผอ.สวท. เข้าร่วมประชุมแทน และ ผอ.สวท. ได้มอบนางสาวสุภา เลี้ยวกษะสุวรรณ ผอ.สสข. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ดังกล่าวนั้น (ตามเอกสารแนบ)

ข้อเท็จจริง

การประชุมดังกล่าว เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายสุวิทย์ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ที่ประชุมฯ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ “โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ” ร่วมกันทบทวนรายละเอียดของโครงการฯ ที่มีการกำหนดแนวทางการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในการประชุม ๓ ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๘, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติได้ทันวันเริ่มโครงการฯ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยหัวข้อที่มีการทบทวนเป็นเรื่องของ การดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย, การส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ, การจัดทำการศึกษาและจัดส่งเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพ, การนำส่งเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ, การส่งเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ซึ่งในหัวข้อนี้ที่ประชุมฯ ได้ขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

๒. เนื่องด้วยโครงการฯ ดังกล่าว จะเริ่มในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเหลือเวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปทั้งในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาคทั่วประเทศ ที่ประชุมขอให้สื่อโทรทัศน์และวิทยุของ กปส. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ “โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ” ดำเนินการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงทุกช่องทางและรวดเร็ว เห็นควรมอบ สวท. สทท. สนข. สปข.๑ - ๘ และส.ปชส. ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและเร่งด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางพิชญา เมืองเนาว์)
ผอ.สวท.

เรียน ผอ.สทท. ผอ.สนข. ผอ.สปข.๑ - ๘ และ ส.ปชส.

เพื่อโปรดดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน ตามที่ อปส. สั่งการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวสุภา เลี้ยวกายะสุวรรณ)
ร.ผอ.สวท.

30 พ.ย. 2560

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามเสนอ

พลโท

(สรรเสริญ แก้วกำเนิด)
รักษาการในตำแหน่ง อปส.

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐